

## ความพร้อม “เวียงจันทน์เกมส์” : โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทย

นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่เดือน มหกรรมกีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games : SEA Games) ครั้งที่ 25 จะเริ่มเปิดฉากขึ้น โดยมีน้องใหม่อย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรก ซึ่งแน่นอนว่าความคาดหวังของ สปป.ลาว ต่อการจัดกีฬาของภูมิภาคอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) มิใช่มีเป้าหมายเพียงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มหรือพัฒนาการกีฬาของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติออกสู่สายตาชาวโลกได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์อย่างท่วมท้นจากการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้



สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 หรือ “เวียงจันทน์เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-18 ธันวาคม 2552 โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 25 ชนิด เพื่อชิงชัย 386 เหรียญทอง

**ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน :** สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมทั้งติมอร์-เลสเต (ประเทศที่แยกตัวออกจากอินโดนีเซียเมื่อปี 2545)

**สัญลักษณ์ในการแข่งขัน :** พระธาตุหลวง

**สัตว์นำโชค :** ช้างคู่ ชื่อ “จำปีและจำปา”

### ความพร้อมของ สปป.ลาว ในการจัด “เวียงจันทน์เกมส์”

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของ สปป.ลาว เกิดขึ้นท่ามกลางแรงสนับสนุนจากบรรดามิตรประเทศในอาเซียนที่สำคัญ คือ เวียดนามและไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีน และประเทศอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาโดยตลอดอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ สปป.ลาว ในทุกๆ ด้าน อาทิ การลงทุนก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้ในการแข่งขัน การให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา และการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ เป็นต้น จนเรียกได้ว่าขณะนี้ สปป.ลาว มีความพร้อมกว่าร้อยละ 80 แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามกีฬากลางแห่งใหม่ (National Sports Complex) ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่หลักในการจัดการแข่งขันรวมถึงทำพิธีเปิดและพิธีปิดงานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนกำหนดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เป็นเวลาถึง 3 เดือน (หรือภายในเดือนกันยายน 2552) สนามกีฬาแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนเป็นมูลค่ากว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ในส่วนของหมู่บ้านนักกีฬาที่เตรียมไว้สำหรับรองรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ซึ่งเดิม สปป.ลาว มีงบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างและได้เตรียมโรงแรมไว้รองรับแทน แต่ด้วยความช่วยเหลือ

### National Sports Complex



สนามกีฬากลางแห่งใหม่ตั้งอยู่บนเส้นทางหมายเลข 13 (ใต้) ในเขตบ้านดงสร้างหิน เมืองไซทานี ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 20 กิโลเมตร สามารถรองรับผู้ชมได้กว่า 20,000 คน

จากรัฐบาลเวียดนามเป็นมูลค่า 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขนาด 4,000 ห้อง ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติของ สปป.ลาว (National University of Laos) ทำให้ สปป.ลาว มีความพร้อมที่จะรองรับนักกีฬาจากทั้ง 10 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนสนามและโรงยิมที่จะใช้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ ก็มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสนามกอล์ฟขนาด 45 หลุม โรงยิมในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของ สปป.ลาว ที่จะใช้ทำการแข่งขันเทควันโดและมวยปล้ำ โรงยิม Chao-Anu-Vong ที่จะใช้จัดการแข่งขันคาราเต้และยูโด และอาคารกีฬาเอนกประสงค์ Beung Kha Ngong เป็นต้น

สำหรับการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ที่แม้ว่ารัฐบาล สปป.ลาว จะมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรและด้านเทคนิคในการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ แต่ได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการขอความช่วยเหลือและขอเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ กล้อง และรถถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายทอดสดไปยังทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแบบสากลจากแต่ละประเทศ โดยแบ่งเป็นค่าลิขสิทธิ์ทางโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ นับเป็นครั้งแรกที่ สปป.ลาว มีการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด และคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ สปป.ลาว

### สัตว์นำโชคของซีเกมส์ครั้งที่ 25



จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สปป.ลาว มีศักยภาพและความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 25 ทั้งนี้ การที่ สปป.ลาว เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับภาคอีสานของไทย อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาโดยตลอด ดังนั้น การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ของ สปป.ลาว ย่อมส่งผลดีต่อผู้ประกอบการไทย เนื่องจากเป็นการเปิดประตูการค้าการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีใช้เพียงเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็น การวางรากฐานเพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

## โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

จากการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเอกชนพิจารณารูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมหกรรมกีฬาแห่งอาเซียน ด้วยการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ One Event Two Countries ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมการแข่งขันกีฬาใน สปป.ลาว ให้สามารถเที่ยวได้ทั้ง 2 ประเทศ นับเป็นปัจจัยส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเกี่ยวเนื่อง อาทิ

- **ธุรกิจโรงแรม** เป็นที่คาดว่าโรงแรมฝั่งไทยโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ใกล้กับ สปป.ลาว อาทิ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานีจะได้รับอานิสงส์จากการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากทั้งที่เป็นนักกีฬา เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25
- **ธุรกิจนำเที่ยว** ทั้งฝั่งไทยและ สปป.ลาว โปรแกรมท่องเที่ยวภายใต้ยุทธศาสตร์ One Event Two Countries คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวฝั่งไทยและ สปป.ลาว ตั้งแต่ช่วงใกล้จะเริ่มไปจนถึงหลังสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลังไหลมายัง สปป.ลาว และไทย นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับธุรกิจนำเที่ยวในทั้งสองประเทศ
- **ร้านอาหาร** โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สปป.ลาว ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับลูกค้าทุกระดับที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ล่าสุดมีรายงานว่าผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เตรียมเพิ่มเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการ
- **สปาและนวดแผนโบราณ** เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการแข่งขันและร่วมชมการแข่งขันกีฬาได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมจากทั้งนักกีฬา รวมถึงเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ทั้งนี้ ธุรกิจสปาและนวดแผนโบราณเป็นธุรกิจที่โอกาสเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องของฝีมือและความเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
- **ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก** ทั้งสินค้าที่แสดงสัญลักษณ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ รวมถึงสินค้าที่ระลึกประจำท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในช่วงเทศกาลหรือวาระพิเศษต่าง ๆ อย่างกีฬาซีเกมส์ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จับกระแสความนิยมจากคนกลุ่มใหญ่ได้เป็นอย่างดี
- **ธุรกิจให้เช่ารถ** จากการที่ไทย-สปป.ลาว มีเส้นทางเดินรถขนส่งระหว่างกันถึง 5 เส้นทาง และเตรียมเปิดเส้นทางเดินรถขนส่งสายนครราชสีมา-นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นสายที่ 6 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2552 เพื่อรองรับกีฬาซีเกมส์และการเดินทางระหว่างสองประเทศต่อไป นับเป็นโอกาสดีของธุรกิจให้เช่ารถเพื่อเดินทางในทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ คาดว่า “เวียงจันทน์เกมส์” จะก่อให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน สปป.ลาว อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ และกำลังจะจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 450 ปีของการสถาปนานครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของ สปป.ลาว ในปี 2553

ภาพประกอบจาก [www.google.com](http://www.google.com), [www.laoseagames2009.com](http://www.laoseagames2009.com)

ส่วนวิจัยธุรกิจ 2 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ  
กรกฎาคม 2552